



ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

การวัดเจตคติที่มีต่อรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

โดย

นางสาวปรีญานันท์ โพธิ์ชัยแสน

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2559

ชื่องานวิจัย การวัดเจตคติที่มีต่อรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ชื่อผู้วิจัย นางสาวปริญญาพันธ์ โพธิ์ชัยแสน

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นและรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยใช้แบบสอบถามนักเรียนจำนวน 10 ข้อ นำผลของแต่ละคำถามมาหาค่าเฉลี่ย แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนำเสนอในรูปของตาราง เพื่อวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น

จากผลการศึกษาจะมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อ คือมีการจัดเตรียมทักษะในรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น เป็นอย่างดีมีค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก รายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ทำให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพมีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด รายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก ในรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก การจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตมีค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก มีสื่อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการสอนอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่สอนและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีมีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก ในรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น มีแนวทางส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมากและ มีการประเมินผลการเรียนอย่างสม่ำเสมอมีค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก

ผลการศึกษาปรากฏว่า ผลเฉลี่ยของการวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.45